

Điều trị giang mai bao lâu? Biện pháp phòng ngừa bệnh giang mai hiệu quả

Bệnh giang mai là một bệnh lây lan qua giao hợp (STI) vì vi khuẩn *Treponema pallidum* gây ra. Bệnh lý này có thể biến chuyển qua phổ biến công đoạn không giống nhau, từng giai đoạn lại đề nghị phương pháp trị riêng rẽ. Vậy chữa bệnh giang mai bao lâu? nên lưu tâm những gì trong lúc điều trị bệnh giang mai?

vấn đề biết rõ về thời điểm chữa trị giang mai và các yếu tố mối quan hệ ngoài việc cho bệnh nhân có được phương án chữa trị hiệu quả mà lại làm giảm nguy cơ tăng trưởng những nguy hiểm trầm trọng dưới này. Vậy chữa giang mai bao lâu?

trong bài viết này, Nhà thuốc Long Châu sẽ cùng bạn đọc nghiên cứu chi tiết về thời điểm trị bệnh giang mai, phương pháp thức điều trị tại mỗi công đoạn và những lưu ý quan trọng để ngăn chặn căn bệnh xã hội nguy hiểm này.

điều trị giang mai bao lâu?

chữa trị giang mai bao phút là một trong số những thắc mắc mối quan hệ tới căn bệnh giang mai nhận được sự thắc mắc của đông đảo bệnh nhân. Theo những bác sĩ y tế cho biết, lúc điều trị giang mai phụ thuộc vào giai đoạn và cấp độ nghiêm trọng của bệnh.

trong bài viết này là kiến thức cơ bản về thời điểm chữa trị trong đã từng quá trình của giang mai, rõ ràng như sau:

công đoạn một (giang mai sơ cấp)

công đoạn sơ cấp của bệnh giang mai hay hình thành từ 10 đến 90 ngày dưới thời điểm tiếp xúc sở hữu virus. Biểu hiện rõ ràng của giai đoạn này là sự sinh ra của 1 vết loét đơn độc, hay gọi là săng giang mai, ở khu virus tấn công tới người (thường là bộ phận sinh sản, miệng hay hậu môn). Vết loét này không đau cũng như có thể tự khỏi trong vài ba tuần nếu không trị. Tuy nhiên, Điều này không nghĩa là bệnh lý đã từng dứt điểm triệt để, vì virus vẫn tồn tại trong cơ thể cùng với có khả năng biến chuyển sang các quá trình sau.

Trong giai đoạn sơ cấp, chữa thường chỉ buộc phải 1 liều thuốc kháng sinh (thường là penicillin G) tiêm đến người. Việc điều trị sẽ cho diệt trừ vi rút cũng như ngăn ngừa bệnh phát triển sang giai đoạn kế tiếp. Dưới khi chữa trị, người bệnh sẽ bắt buộc tái thăm khám để xác nhận virus đã gặp phải cái phá hoàn toàn. Ví như bệnh nhân chưa thể sử dụng penicillin, bác sĩ có thể chỉ dẫn thuốc thay thế là procain penicillin, tiêm bắp sâu 1 ngày rất hay trong 10 - 14 ngày.

Trong tình huống bệnh nhân thì có tiền sử bị dị ứng sở hữu penicillin, bác sĩ có thể lựa tìm một trong ba chiếc kháng sinh chữa trị giang mai thay thế thí dụ sau:

Uống doxycyclin 100mg, 2 lần/ngày trong khoảng 14 hôm.

- Tiêm ceftriaxone 1g, 1 lần/ngày tiêm bắp sâu trong tầm 10 - 14 ngày.
- sử dụng azithromycin 2g, một liều duy nhất.

Dùng một liều penicillin duy nhất trong điều trị bệnh giang mai quá trình sơ cấp

[đốt sùi mào gà](#)

[gai sinh dục có lan rộng ra không](#)

[điều trị lậu](#)

[cách điều trị bệnh lậu](#)

Cơ sở [kham benh lau](#)

[đốt sùi mào gà bao nhiêu tiền](#)

[chi phí điều trị bệnh lậu](#)

[chữa giang mai ở đâu tốt](#)

[khám bệnh xã hội](#)

công đoạn 2 (giang mai vật dụng cấp)

sau lúc vết loét sơ cấp lành, bệnh giang mai có thể chuyển tới công đoạn trang bị cấp, hay tiếp diễn từ 6 đến 12 tuần dưới lúc vết loét sinh ra. ở công đoạn này, vi khuẩn đã lan chảy khắp người cũng như gây nên những triệu chứng ví dụ phát ban, mụn cóc, đau họng, sung hạch bạch máu, sốt, mệt mỏi, giảm cân. Các triệu chứng này có thể tái phát cũng như mất đi Tiếp đó lại tạo thành trong vài tháng. Vậy trị bệnh giang mai bao lâu?

giai đoạn thứ cấp cũng có khả năng được chữa bằng 1 liều penicillin. Tuy vậy, bởi những dấu hiệu có thể tái phát, bệnh nhân có thể cần theo dõi trong vòng vài tuần đến vài tháng để chắc chắn rằng vi khuẩn đã từng bị chiếc bỏ khỏi cơ thể và trị thêm để ngăn ngừa bệnh lý tái nhiễm. Vấn đề trị kịp thời sẽ cho giảm sút khả năng bệnh lý phát triển sang giai đoạn tiềm ẩn hay cuối.

giai đoạn ẩn chứa

công đoạn tiềm ẩn của giang mai là giai đoạn vi khuẩn vẫn tồn ở trong người nhưng không gây nên biểu hiện cụ thể. Cho dù bệnh nhân có khả năng không cảm thấy biểu hiện gì, tuy vậy vi khuẩn vẫn có thể lan truyền cho đối tượng khác và gây nên các nguy hại nghiêm trọng nếu không nên chữa trị. Điều trị giang mai trong giai đoạn tiềm ẩn ví dụ thay thế nào?

vấn đề chữa trị ở công đoạn ẩn chứa giống như tại giai đoạn trang bị cấp, với một liều penicillin duy nhất. Sau chữa, bệnh nhân sẽ buộc phải theo dõi và khiến cho thăm khám để giữ gìn virut từng được chiếc bỏ triệt để. Công đoạn ẩn chứa có thể cải thiện rộng rãi năm cùng với không dẫn tới triệu chứng nhưng vẫn có thể lây nhiễm.

công đoạn 3 (giang mai cuối)

trường hợp giang mai không được điều trị từ những giai đoạn trước, bệnh có khả năng phát triển tới công đoạn cuối hoặc còn gọi là bệnh giang mai tổn thương, hay sinh ra sau 10 - 30 năm mắc phải. Giai đoạn này có thể gây nên những thương tổn trầm trọng tại rộng rãi cơ quan trong người, gồm có tim, bộ não, mắt cũng như hệ thần kinh. Các biến chứng này có khả năng dẫn đến mất mạng trường hợp không được điều trị sớm.

chữa trị bệnh giang mai bao lâu? chữa trị bệnh giang mai tại quá trình cuối phần đa nhằm giới hạn sự lớn mạnh của bệnh cũng như giảm thiểu các ảnh hưởng. Tuy nhiên, những tổn thương từng xảy ra

trong công đoạn này luôn chưa thể hồi phục vĩnh viễn. Vấn đề trị có khả năng cải thiện cũng như gồm có việc dùng kháng sinh mạnh, ngoài ra quan sát nghiêm ngặt những vương mắc tính mạng mỗi liên quan đến các bộ phận gặp phải ảnh hưởng.

rõ ràng ví dụ sau:

Dùng benzathin penicillin, tiêm bắp sâu 1 lần/tuần cùng với trong 3 tuần liên tiếp, khi giữa những liều dùng nên vượt quá 14 ngày.

- nếu không dùng được benzathin penicillin, có khả năng cân kể dùng procain penicillin, tiêm bắp sâu 1 lần/ngày trong vòng 20 ngày.
- Trong tình huống không thể sử dụng được cả hai loại thuốc kháng sinh penicillin nêu trên, y bác sĩ có thể cho bệnh nhân dùng erythromycin 500mg dùng 4 lần/ngày trong 30 hôm.

Chữa trị bệnh giang mai bao nhiêu lâu phụ thuộc đến quá trình bệnh lý

các chú ý cần thiết trong lúc chữa bệnh giang mai

không kể câu hỏi trị bệnh giang mai trong bao nhiêu lâu, bạn đọc cũng phải nắm được các chú ý cần thiết trong khi chữa trị bệnh giang mai để có được lợi ích tốt thông minh nhất, cụ thể như sau:

Kịp thời phát hiện: vấn đề nhận biết cùng với chữa bệnh giang mai sớm vô cùng quan trọng để hạn chế những biến chứng nghiêm trọng. Lúc nhận biết các biểu hiện hay nghi ngờ gặp phải nhiễm phải, bạn phải đi khám nhanh chóng.

- kiên trì điều trị: Dù cho trị bệnh giang mai không mất phổ biến thời điểm, tuy nhiên bạn phải kiên trì đáp ứng chỉ định của y bác sĩ cũng như hoàn thành thời kỳ trị để đảm bảo vi khuẩn được tiêu diệt vĩnh viễn.
- Không làm chuyện ấy trong khi điều trị: trong lúc điều trị giang mai, bạn đừng nên quan hệ để hạn chế lây nhiễm bệnh cho bạn tình.
- điều trị cho cả bạn tình: trường hợp một người bệnh mắc phải giang mai, cả đối tác của họ cũng bắt buộc được điều trị để phòng tránh việc lây truyền Mặt khác.

Người bệnh cần tuân theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ trong lúc điều trị giang mai

cách phòng ngừa giang mai lợi ích tốt

giang mai hoàn toàn có khả năng phòng tránh được bằng các phương pháp dễ dàng cũng như tác dụng tốt. Sau đây là các cách phòng ngừa giang mai mà mọi đối tượng nên dùng để bảo vệ chính mình cùng với cộng đồng.

làm chuyện đó được bảo vệ

quan hệ tình dục sử dụng các biện pháp an toàn là một trong số các cách phòng tránh giang mai hiệu quả nhất. Việc này bao gồm:

Sử dụng bao lớn su: việc sử dụng bao cao su thời gian quan hệ tình dục sẽ cho giảm sút khả năng lây truyền virus *Treponema pallidum*.

- làm giảm quan hệ tình dục sở hữu nhiều bạn tình: một trong những nguyên do làm tăng nguy cơ lây bệnh giang mai cũng như các bệnh lây nhiễm qua giao hợp khác là quan hệ mang đa dạng bạn tình không sử dụng mào bảo vệ. Do đó, giảm sút số lượng đối tác và duy trì một mối

làm chuyện đó ổn định mang 1 người bệnh sẽ giúp giảm khả năng mắc những bệnh lý phát tán qua giao hợp, gồm có bệnh giang mai.

- giảm thiểu quan hệ lúc liệu có triệu chứng nhiễm bệnh: giả dụ bạn hoặc đối tác liệu có triệu chứng của giang mai hay bất cứ bệnh lý lây truyền qua đường tình dục nào, hãy giảm thiểu quan hệ tình dục cho đến thời gian được chữa trị triệt để. Giang mai có thể gây ra những vết loét hoặc phát ban tại cơ quan sinh sản, miệng hoặc lỗ đít và việc sờ trực tiếp mang những vết loét này là con đường lan truyền đa số.

Quan hệ tình dục sử dụng các biện pháp an toàn là 1 cách ngăn chặn bệnh giang mai hiệu quả

kiểm tra sức khỏe theo chu kỳ

kiểm tra tính mệnh đều đặn là bí quyết giúp phát hiện sớm những bệnh lây truyền qua giao hợp, gồm có bệnh giang mai, tức khắc cả tự dung thì có biểu hiện. Ví như bạn liệu có quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su, hãy tới cơ sở y tế để được thăm khám cùng với giải thích.

bệnh giang mai là 1 bệnh nhiễm khuẩn có khả năng chữa hoàn toàn nếu được nhận thấy và điều trị kịp thời. Thời điểm điều trị giang mai không dài cũng như luôn chỉ phải 1 liệu tiêm penicillin với các công đoạn đầu. Mặc dù vậy, trường hợp không được chữa, bệnh có thể gây nên các nguy hiểm trầm trọng cùng với nguy hại đến sức khỏe để lâu. Hy vọng bạn đã từng thì có câu trả lời cho vấn đề “Điều chữa giang mai bao lâu?” thông qua bài viết trên kia.